

Số: 82 /TB-UBND

Minh Long, ngày 7 tháng 10 năm 2017

## THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Võ Đình Tiến, Chủ tịch UBND huyện  
tại buổi làm việc với UBND xã Thanh An về tình hình phát triển  
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã**

Ngày 04/10/2017, đồng chí Võ Đình Tiến, Chủ tịch UBND huyện chủ trì làm việc với UBND xã Thanh An về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và cán bộ, công chức xã Thanh An.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND xã Thanh An báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 và ý kiến đóng góp, tham gia thảo luận của đại biểu tham dự cuộc họp; đồng chí Võ Đình Tiến, Chủ tịch UBND huyện đã kết luận và chỉ đạo UBND xã thực hiện một số nội dung chủ yếu như sau:

### I. Đánh giá chung

UBND huyện ghi nhận những kết quả mà địa phương đã đạt được trong thời gian qua như năng suất cây lúa bình quân 43,25 tạ/ha, đạt 100,58% so với kế hoạch; chăn nuôi gia súc, gia cầm tăng trưởng khá, nhất là số lượng đàn trâu, bò đều tăng về số lượng so với cùng kỳ năm trước; các công trình cơ sở hạ tầng được chú trọng quan tâm; hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được tổ chức rộng rãi; chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng xã hội được giải quyết kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện; tình hình an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác cải cách hành chính bước đầu phát huy được hiệu quả.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như: UBND xã chưa chủ động chỉ đạo nhân rộng mô hình để đem lại hiệu quả trong sản xuất chăn nuôi; chưa áp dụng nhiều các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào cây trồng vật nuôi; công tác thu thuế trên địa bàn còn đạt tỷ lệ thấp (41,97%); việc tuyên truyền Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Hôn nhân và gia đình còn hạn chế; một số bộ phận chuyên môn phối hợp chưa đồng bộ trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ, chưa đề cao vai trò trách nhiệm và chủ động trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ yêu cầu đề ra.

### II. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017

UBND xã Thanh An cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại và tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã xác định trong Báo cáo để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển

kinh tế - xã hội của xã năm 2017, trong đó tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

### 1. Lĩnh vực kinh tế:

1.1- Tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung chương trình phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đã đề ra trong năm 2017; tổ chức họp bàn để có các giải pháp tăng cường công tác thu; thực hiện tốt Thực hiện tốt Nghị quyết 30a, chương trình 135, 102, chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu quốc gia khác trên địa bàn.

1.2- Thực hiện hoàn thành công tác quyết toán nguồn thủy lợi phí theo qui định. Tập trung chỉ đạo tổng kết sản xuất năm 2017, sản xuất vụ đông xuân năm 2017-2018; tăng cường ứng dụng và áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chăn nuôi nhằm nâng cao giá trị hiệu quả kinh tế; đẩy mạnh việc chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi. Cần có kế hoạch trồng tập trung và trồng các loại cây có giá trị kinh tế, cho năng suất sản lượng cao.

1.3- Chú trọng tập trung rà soát hoàn chỉnh các phương án phòng chống lụt bão; sẵn sàng ứng phó kịp thời, phân công trực 24/24 khi có bão, lũ xảy ra. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét, dự trữ thức ăn cho gia súc, che chắn chuồng trại, đảm bảo cho gia súc không bị dịch bệnh và đói, rét, hạn chế việc chăn nuôi thả rông trong mùa mưa bão.

1.4- Tăng cường bám sát cơ sở để tuyên truyền về chăm sóc, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng lấn, chiếm đất rừng phòng hộ, khai thác và vận chuyển gỗ trái phép. UBND xã cần quản lý chặt chẽ và sử dụng hợp lý một số diện tích rừng phòng hộ chuyển qua rừng sản xuất.

### 2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

2.1- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh các hoạt động nâng dần chất lượng dạy và học; duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phối hợp với gia đình để vận động học sinh ra lớp; Chỉ đạo các trường có kế hoạch cụ thể để tổ chức bồi dưỡng cho học sinh chậm đọc, chậm tính, chậm viết.

2.2- Nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, phòng chống dịch bệnh; tăng cường phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi; đẩy mạnh công tác truyền thông dân số kế hoạch hóa gia đình.

2.3- Tổ chức Hội nghị khu dân cư về ngày hội "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2017; đồng thời, tổ chức rà soát các hộ đạt các tiêu chí về văn hóa. Chỉ đạo cán bộ, công chức xã dọn vệ sinh, dầy cỏ khu vực sân Nhà văn hóa, nhằm hưởng ứng ngày hội khu dân cư.

2.4- Thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội; Thực hiện tốt công tác rà soát, xét thoát nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo ít nhất là 7% trong năm 2017 và những năm tiếp theo; đối với những hộ nghèo thường xuyên tham gia cờ bạc, số đề, đề nghị UBND xã xét cho thoát nghèo. Tuyên truyền, vận

động tạo điều kiện thuận lợi về công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho thanh niên nông thôn; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số.

### 3. Lĩnh vực nội chính:

3.1- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tồn đọng kéo dài, nhất là các vụ việc mới phát sinh.

3.2- Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn, tiếp tục củng cố lực lượng DQTV; chuẩn bị tốt cho công tác khám sức khỏe thanh niên và công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

3.3- Nâng cao công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến các tầng lớp Nhân dân. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự xã hội.

3.4- Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa tại UBND xã; kiểm tra, theo dõi kịp thời chấn chỉnh việc tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đáp ứng nhu cầu giải quyết hồ sơ, thủ tục của tổ chức, công dân.

3.5- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 7/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 13/6/2014 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc không sử dụng rượu, bia trong buổi trưa của các ngày làm việc.

### III. Đối với một số nội dung đề xuất, kiến nghị của xã

1- Thống nhất bố trí kinh phí xây dựng lịch sử Đảng bộ xã Thanh An là 50 triệu đồng; hỗ trợ khơi dòng chảy sông Phước Giang đạu chảy qua Đồng Cầu là 25 triệu; hỗ trợ chi phí khác 30 triệu.

2- Về kinh phí khoan giếng nước sinh hoạt tại trụ sở làm việc: UBND xã lập dự toán kế hoạch trong năm 2018, gửi phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện xem xét giải quyết.

3- Việc quy hoạch khu dân cư Ấp Gò Bắc: UBND xã bàn bạc với lãnh đạo Đảng ủy để xem xét mức độ cần thiết tự cân đối đầu tư, nếu thống nhất có văn bản đề xuất để UBND huyện cho chủ trương xã thực hiện.

4- Việc bố trí kinh phí làm sân bê tông Nhà văn hóa UBND xã, kinh phí trả nợ xây dựng sân bê tông, trụ cờ trước trụ sở Đảng ủy xã và nhà để xe phía sau UBND xã: Trên cơ sở nguồn vốn các chương trình 135, nông thôn mới, sự nghiệp kinh tế được bố trí hàng năm UBND xã tự cân đối kinh phí để trả nợ.

5- Trên cơ sở nguồn kinh phí được phân bổ hàng năm, UBND xã bố trí nguồn đào tạo để tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm cho đại biểu HĐND xã. Việc may trang phục cho các thành viên đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2020, UBND xã lập dự toán năm 2018 để thực hiện.

6- Việc bố trí nguồn kinh hợp đồng lao động làm việc tại bộ phận một cửa, UBND xã có văn bản và dự toán đề xuất gửi Phòng Nội vụ để phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu UBND huyện có ý kiến thống nhất cho chủ trương thực hiện.

7- Việc bổ sung kinh phí đại hội điểm thể dục thể thao, Đại hội Cựu chiến binh: UBND huyện đã phân bổ nên đề nghị UBND xã tự xem xét, cân đối tổ chức, thực hiện.

8- Việc mở rộng diện tích sân trường làm sân vui chơi, bãi tập cho học sinh tại trường tiểu học: Đề nghị UBND xã xây dựng kế hoạch năm 2018 để đề xuất UBND huyện xem xét bố trí nguồn vốn xây dựng mở rộng (trong đó bố trí khoảng 8 phòng học).

9- UBND xã khẩn trương thu hồi đất trước khu vực trụ sở làm việc của UBND xã để làm khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em nhằm đạt được những tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

10- Đề nghị UBND xã thực hiện nghiêm việc khắc phục các kiến nghị tại Kết luận số 06/KL-TTT ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi về việc Thanh tra hành chính tại UBND huyện Minh Long và UBND các xã trực thuộc huyện.

Nay Chủ tịch UBND huyện thông báo kết luận và chỉ đạo UBND xã Thanh An và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện; trường hợp có vướng mắc, báo cáo UBND huyện để xem xét chỉ đạo xử lý./.

**Nơi nhận:**

- TT. HU, HĐND (b/cáo);
- CT, PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc;
- ĐU, HĐND, UBND Xã Thanh An;
- VP: C, PCVP, CVTH;
- Lưu VT.

